

ที่ นร ๐๕๐๔/ว เล๓๐๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗๑

เรียน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด (CEO) และจังหวัดเทียบเคียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๑๐/๑๐๓๗๖  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้นำเสนอผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗๑ เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ และขอความร่วมมือแจ้งผลการนำข้อมติมาตรการหรือข้อเสนอแนะของสหภาพไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ เพื่อแจ้งสหภาพรัฐสภาต่อไป ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐชิลี ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รับทราบผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗๑ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือรับเรื่องนี้ไปพิจารณา หากได้มีการนำข้อมติมาตรการหรือข้อเสนอแนะของสหภาพรัฐสภาไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้แจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบภายในกำหนดเวลาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุลยุทธ หิรัณยะวัตติ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๖-๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๐๖๕ ๒๕๒-๒๕๕



ที่ สท 0010/20376

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนอุทองใน กทม. 10300

18 พฤศจิกายน 2545

เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 171

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ถึงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 171 ภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ชุด  
2. รายงานการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 171 ภาษาไทย จำนวน 50 ชุด

ด้วยนายกรพจน์ อัครวิณวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม  
คณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 171 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน 2545

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 866 คน จาก 122 ประเทศ ดังรายงานการประชุม  
ตามเอกสารถึงที่ส่งมาด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สหภาพรัฐสภาให้ความสำคัญร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภากับสหประชาชาติ และการสนับสนุน  
บทบาทของสหภาพรัฐสภาในสหประชาชาติ ตลอดจนการรับรองข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่ 57  
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและสหภาพรัฐสภา

2. บทบาทของสหภาพรัฐสภาในการประชุมระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติ ได้แก่

2.1 การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง  
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2545 นับเป็นก้าวแรกของบทบาทรัฐสภาในการปฏิบัติงานร่วมกับ  
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งเห็นควรให้จัดการประชุมรัฐสภาชูนานกับ  
การประชุมสหประชาชาติในปีต่อไปและบรรจุประเด็นที่ค้างการเนินเกี่ยวกับความคิดตามผลการปกป้องสิทธิ-  
มนุษยชนภายในประเทศไว้ในระยะยาวการประชุมรัฐสภาในครั้งต่อไปด้วย

2.2 การประชุมรัฐสภาว่าด้วยเด็กในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยเด็ก  
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ซึ่งได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนในมุมมอง  
สิทธิเด็ก โดยพิจารณาปัญหานี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ สหภาพรัฐสภาและองค์การ  
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำลังร่วมมือจัดโครงการพัฒนาเด็กตามข้อ  
เสนอมေးของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยเด็กและที่ประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุม  
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยเด็ก

2.3 การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสุดยอดว่าด้วยกาพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมือง-  
โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 29 ถึง 30 สิงหาคม 2545 ซึ่งได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ  
เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์การอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียกร้องให้สหภาพรัฐสภา  
พยายามเพิ่มความร่วมมือกับองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และสถาบันเบรคตันวูดส์ (Breton

Woods Institutions) โดยใช้มีติด้านรัฐสภาเพื่อไต่สวนภารกิจหลักของสภาพฤกษศาสตร์ ในการส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง การเคารพสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. นอกจากนี้ คณะมนตรีสหภาพรัฐสภายังได้จัดการประชุมวาระพิเศษเรื่องการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา (Financing for Development) ซึ่งได้มีข้อมติสหภาพรัฐสภาแห่งรัฐให้รัฐสภาสมาชิกติดตามผลกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการติดตามผลอันทาบติดมทอว์เรย์ โดยกำกับดูแลการขมู่วิตชียยุคพันของรัฐบาลในด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา ช่วยให้การบัญญัติกฎหมายครอบคลุมการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา ปฏิรูปการคลังให้ทันสมัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและคมว่ง เป็นขงการพัฒนาแห่งชาติ ทำให้มุมมองชายหญิงเป็นแก่นของนโยบายการพัฒนา ตลอดจนให้ความสำคัญกับการผลิตในระดับรากหญ้า และการมีส่วนร่วมของผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมในกระบวนการวางแผนที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการค้าเสรีและยุติธรรม รวมถึงการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเกษตรเรือวอให้รัฐบาลจัดสรรเงินช่วยเหลือทางการในระดับ 0.7 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ตามข้อริเริ่มสำหรับประเทศยากจนที่เป็นหลัก และมอบให้สหภาพรัฐสภาร่วมมือกับสถาบันพหุภาคี อาทิ องค์การการค้าโลก เพื่อเร่งรัดการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา สร้างสำนึกในเรื่องนี้ของรัฐสภาสมาชิก และส่งเสริมมุมมองค้ของรัฐสภาในกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ และเนื่องจากสหภาพรัฐสภามีการติดตามผลการประชุมของสหภาพรัฐสภาไปปฏิบัติ ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีได้นำข้อมติ มาตรการหรือข้อเสนอนะโคขของสหภาพรัฐสภาไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้วควมแจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานฯ ทราบด้วย เพื่อแจ้งให้สหภาพฯ ทราบต่อไป ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาครั้งที่ 108 ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2546 ณ กรุงซานเตียโก สาธารณรัฐชิลี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจินดา เจริญพรรค)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักองค์การรัฐศการะหว่างประเทศ

โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3156-7

โทรสาร 0 2357 3154